

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: บันเทิง/การศึกษา/ราชภัฏ

วันที่: ศุกร์ 10 กุมภาพันธ์ 2560

ปีที่: 26

ฉบับที่: 9571

หน้า: 19(กลาง)

Col.Inch: 32.68

Ad Value: 35,948

PRValue (x3): 107,844

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: สกอ.นัดพบบุคลากรงานตปท.มหา'ลัยเสริมสร้างภาพลักษณ์สถาบันอุดมศึกษาไทยเวทีสากล

สกอ.นัดพบบุคลากรงานตปท.มหา'ลัย

เสริมสร้างภาพลักษณ์สถาบันอุดมศึกษาไทยเวทีสากล

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)แจ้งว่า เมื่อเร็วๆ นี้ รศ.บัณฑิต ทิพากร รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (รองเลขาธิการ กกอ.) เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศ และการประชุมบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีและบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศจากสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศจากสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคใต้ และผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ สกอ. เข้าร่วมประชุม

รายงานข่าวเผยว่า ในการประชุมดังกล่าวได้มีการหารือร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ กับผู้บริหารสกอ. เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศของสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ ซึ่งได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแผนที่นำทางให้ สกอ.สามารถดำเนินภารกิจในการส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของสถาบันอุดมศึกษาได้มากขึ้น และบรรลุ

เป้าหมายในการส่งเสริมให้อุดมศึกษาไทยเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมากขึ้นในเวทีนานาชาติ นอกจากนี้ ได้จัดการประชุมระดมสมองของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ เพื่อกำหนดแนวทางร่วมขับเคลื่อนงานด้านต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาให้ก้าวหน้า และเสริมสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและภาพลักษณ์ของอุดมศึกษาไทย

รายงานข่าวเผยว่า ผู้เข้าร่วมการประชุมได้มีโอกาสรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของไทยระยะ 20 ปี และแผนยุทธศาสตร์รายภูมิภาค (พ.ศ. 2560-2564) และการเสวนาในหัวข้อ “บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาไทยในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยหัวหน้าฝ่ายการพัฒนาศึกษา นวัตกรรม และทักษะองค์กรยูเนสโก (กรุงเทพฯ) ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม และรศ.บัณฑิต รองเลขาธิการ กกอ. นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศยังได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ